



บ่อน้ำร้อน
แผนที่การเดินทาง

การเกิดบ่อน้ำร้อนโดยทั่วไป ตาม หลักฐานทางธรณีวิทยา

ในพื้นที่อำเภอพิปูน 363 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในจำนวน 2 ใน 3 ส่วน เป็นพื้นที่สูงและเทือกเขาสูง ส่วนอีก 1 ส่วน เป็นพื้นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนผลไม้และยางพาราครีบ ในส่วนที่ราบเหล่านี้ เรายังมีน้ำพุร้อนกระจายอยู่ทั่วไป จำนวน 3 แห่ง คือ

1. บ่อน้ำร้อนบ้านหูนบ(บ้านวังช่อง) หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน หมู่ที่ 4 ตำบลพิปูน
2. บ่อน้ำร้อนบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ
3. บ่อน้ำร้อนบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลกะทูน



บ่อน้ำร้อนบ้านหูนบ(วังช่อง)

บ่อน้ำร้อนบ้านหูนบ(วังช่อง)

บ่อน้ำร้อนบ้านหูนบ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลพิปูน ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ติดกับถนนสายพิปูน - จันดี สภาพของบ่อเป็นแอ่งน้ำขนาดกลาง ที่มีน้ำร้อนอยู่ตลอดเวลา ปริมาณน้ำมีมากและดี ชาวบ้านสามารถต้มมาอาบได้อย่างง่ายดาย ในเวลาช่วงเย็น จะมีชาวบ้านจากหลายพื้นที่มาอาบน้ำ โดยมีความเชื่อว่า จะสามารถรักษาโรคผิวหนังได้อย่างดี

ปัจจุบันบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีเก้าอี้พักผ่อนภายในบริเวณ และปลูกไม้ใบไม้ประดับ สร้างความสวยงามให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการอย่างดี

การเดินทางมายังบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ สะดวกสบาย เพราะอยู่ติดริมถนนใหญ่สายจันดี-พิปูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิปูน ประมาณ 3 กิโลเมตร เท่านั้น

จากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวชมกลุ่มน้ำตก

ต่างๆ ได้ **ดูในกลุ่มน้ำตก, ขึ้นชมน้ำตก**

หนานปู้สูหนานฝา และอุทยานแห่งชาติ ขล.10

บ้านเหนือฟ้า ครับ

บ่อน้ำร้อนบ้านหนองบัว(บ้านห้วยแห้ง)



บ่อน้ำร้อนบ้านหนองบัว(บ้านห้วยแห้ง)

บ่อน้ำร้อนบ้านหนองบัว เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดเล็ก ลักษณะของบ่อลึกประมาณ 5 เมตร จากระดับผิวดิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ขุดเป็นบ่อน้ำมีปล่องบ่อสวมไว้ จำนวน 2 บ่อ และมีอ่างเก็บกักน้ำบริเวณข้างเคียง อุณหภูมิของน้ำประมาณ 40 องศาเซลเซียส

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสูบบ่อน้ำร้อนนี้ได้โดยสะดวก บ่อน้ำร้อนนี้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิบูลย์ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 2 กิโลเมตร ทางเข้าบ่อน้ำร้อนมีป้ายบอกทิศทางถาวร ห่างจากถนนสาย เวียงสระ-พิบูลย์ ประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นดินลูกรัง

อย่างไรก็ตามใกล้กับบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ ยังมีสวนป่าชุมชนที่สมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ และห่างจาก

บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ไปทางทิศเหนือ จะเป็นบริเวณ **อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง** ครับ

บ่อน้ำร้อนบ้านห้วยทรายขาว



บ่อน้ำร้อนบ้านห้วยทรายขาว

บ่อน้ำร้อนบ้านห้วยทรายขาว ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลกะทูนเป็นบ่อน้ำร้อนที่มีลักษณะคล้ายกับบ่อน้ำร้อนบ้านหนองบัว

ผิดกันที่จำนวนบ่อที่สวมครอบบ่อน้ำร้อน มีเพียง 1 บ่อ อุณหภูมิของน้ำคล้ายเคียงกัน

บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปอาบน้ำ เทียวได้สะดวก เพราะตั้งอยู่ติดกับถนนสาย เวียงสระ-พิบูลย์

มีถนนคอนกรีตเข้าถึงสะดวก ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน ดำเนินการบูรณะซ่อมแซม

นายสมบุรณ์ ศิริรักษ์ ถ่ายภาพ/บรรยาย